

๓ ‘บิกตู’ ฮึมสั่งปราบ

ประมงเถื่อน

ทำเนียบฯ • นายภา ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หลังถูกประมงเถื่อนล่อมทำร้าย
ยังใช้กฎหมายคุมเข้ม ขณะที่ ดร.ปิตตานีทราบชื่อลูกเรือที่ก่อเหตุแล้ว
ด้านโฆษกต่างประเทศเผยกรมกรับหน้าอียูยกคณะตรวจงานไทย

เมื่อวันอาทิตย์ พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ชาวประมง จ.ปัตตานีถูกทำร้ายเจ้าหน้าที่ที่เข้าจับกุม เนื่องจากจับสัตว์น้ำโดยใช้เครื่องมือผิดกฎหมายเมื่อวันที่ 18 ธ.ค.ที่ผ่านมาว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว และได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด พร้อมยืนยันว่าจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเฉียบขาดกับผู้กระทำผิดทุกระดับ

พล.ต.สรรเสริญกล่าวต่อว่าการใช้เครื่องมือประมงอวนลากถือเป็นเครื่องมือที่ผิดกฎหมาย ตามคำสั่ง คสช.ที่ 24/2558 จึงขอให้ชาวประมงเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เปิดใจรับฟังเจ้าหน้าที่ในการพูดคุยปรึกษาหาทางออกร่วมกัน และไม่ควรละเมิดกฎหมายหรือใช้ความรุนแรงเพราะจะทำให้ผู้กระทำผิดถูกจับกุม อีกทั้งยังอาจส่งผลให้ไทยไม่สามารถส่งออกอาหารทะเลไปยังสหภาพยุโรปได้หากยังมีการฝ่าฝืนกฎหมายอยู่ และจะทำให้สูญเสียรายได้ปีละกว่า 30,000 ล้านบาท

รวมถึงกระทบต่อชาวประมงคนอื่น ๆ ด้วย

“นายภา ทราบดีว่าชาวประมงบางส่วนยังเดือดร้อน แต่ขอให้เข้าใจว่าการกระทำผิดกฎหมายของคนเพียงกลุ่มเดียวอาจส่งผลเสียหายต่อคนทั้งประเทศ เจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ส่วนการช่วยเหลือเยียวยาชาวประมงนั้น นายภา ได้สั่งการให้ทางจังหวัดเร่งรัดขั้นตอนให้รวดเร็วขึ้น ทั้งการจ่ายเงินชดเชยและหาอาชีพอื่นทดแทน จนกว่าจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมาย” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าว

วันเดียวกัน นายเสข วรรณเมธี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ

ได้สัมภาษณ์กรณีสหภาพยุโรป (อียู) เตือนให้ไทยเร่งแก้ไขปัญหาแรงงานทาสในอุตสาหกรรมอาหารทะเลอย่างจริงจังว่า เดือนมกราคมนี้อียูจะนำคณะมาเยือนไทยอีกครั้ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการหารือและความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ระหว่างไทยและอียูเพื่อแก้ปัญหาอียู และพัฒนาระบบการบริหารจัดการประมงของไทย โดยจะหารือกันถึงความเสียหายล่าสุดและแผนการดำเนินการขั้นต่อไป เพื่อแก้ปัญหาและสร้างความยั่งยืนให้ทรัพยากรประมง ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ไทยจะได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาทั้งในด้านการปราบปรามและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ตลอดจนการปรับ

ปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว เพื่อให้แรงงานภาคประมงเข้ามาอยู่ในระบบและได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายด้วย” โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าว และว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับแจ้งความเสียหายว่าอียูจะพิจารณาต่ออย่างไรเพื่อเลือกให้กับไทยเมื่อใด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเย็นวันที่ 20 ธ.ค.นี้ นายอิสมาแอล อิสมาเน่ เจ้าพนักงานชำนาญงาน ศูนย์บริการจัดการประมงทะเลปัตตานี ซึ่งเป็นหัวหน้าชุดที่นำเรือประมงตรวจการณ์ สบค.โบต 209 และถูกชาวประมงเรืออวนลากข้างพื้นบ้านทำร้ายนั้น ได้เดินทางมาให้ปากคำต่อ พล.ต.ป้อมเพชร สุข

กลาง หัวหน้าพนักงานสอบสวน สภ.หนองจิก จ.ปัตตานี

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมอีกว่า เบื้องต้นทราบชื่อและที่อยู่ 1 ใน 4 ของชาวประมงที่ทำร้ายแล้วเป็นคน ต.บางตาวา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี อาชีพทำการประมงลากข้าง และก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 24 พ.ย. เจ้าหน้าที่ได้เคยจับกุมพี่ชายของผู้ก่อเหตุมาแล้วซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการทางศาล ซึ่งชาวประมงที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่คนนี้เคยมาไว้วางใจและแสดงพฤติกรรมซอมซ่อเจ้าหน้าที่มาแล้ว มีการถ่ายภาพและจรรยาชื่อ รวมทั้งประวัติอยู่ในสารบบแล้ว หลังจากนั้นคงจะต้องเรียกชาวประมงดังกล่าวมาสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว